

ที่ ทส ๑๐๐๙.๔/ ๐๖๕๗



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ และสอบถามความคืบหน้าการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย ของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

เรียน นายกสมาคมเครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ้างถึง หนังสือสมาคมเครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ ทส ๑๐๐๙.๔/๑๒๔๐๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด
ที่ ทส ๑๐๐๙.๔/๑๒๙๗๗ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕
๓. สำเนาหนังสือบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ที่ PGPA/GA/๑๒/๒๒๕๕
ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕
๔. สำเนาหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ ทส ๑๐๐๙.๔/๑๓๕๑๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สมาคมเครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แจ้งความประสงค์ขอสำเนารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย ของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ที่ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และสอบถามความคืบหน้าการดำเนินงานของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายหลังการยื่นคัดค้านมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ในการให้ความเห็นชอบรายงานฯ รวมทั้งให้ชี้แจงว่า สำนักงานฯ ได้รับหนังสือการยุติโครงการจากบริษัทฯ แล้วหรือไม่ และมีผลต่อการพิจารณารายงานฯ อย่างไร และขั้นตอนการดำเนินการต่อไปของรายงานฉบับสมบูรณ์ที่บริษัทฯ ได้จัดทำและส่งกลับมายังสำนักงานฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ประกาศยุติโครงการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเรียนชี้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี้

๑. การขอสำเนารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย ของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ที่ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานฯ ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยได้จัดรายงานดังกล่าวไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙(๘) ณ ห้องสมุดสำนักงานฯ ดังนั้นหากสมาคมเครือข่ายประมงฯ มีความประสงค์ที่จะขอสำเนารายงานดังกล่าวขอให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดสำนักงานฯ เพื่อดำเนินการต่อไป

๒. ความคืบหน้าภายหลังจากการยื่นคัดค้านมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ในการให้ความเห็นชอบรายงานดังกล่าว สำนักงานฯ ได้มีหนังสือถึง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เพื่อให้จัดทำข้อมูลชี้แจงในประเด็นต่างๆ ที่มีการคัดค้านมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ เสนอให้สำนักงานฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาทบทวนการมีมติให้ความเห็นชอบรายงานฯ รายละเอียด ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของบริษัทฯ ในการจัดทำข้อมูลชี้แจง

๓. บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานฯ เพื่อขอยุติโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ โดยการขอยุติโครงการดังกล่าวไม่มีผลต่อมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ที่ได้ให้ความเห็นชอบรายงานฯ แต่เนื่องจากปัจจุบันมีผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการร้องขอทบทวนมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ในการให้ความเห็นชอบรายงานดังกล่าว ดังนั้น สำนักงานฯ ได้แจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการชี้แจงประเด็นการร้องคัดค้านต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ตามรายละเอียดในข้อ ๒ เพื่อสำนักงานฯ จะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาทบทวนมติหรือยืนยันตามมติต่อไป ซึ่งหากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติยืนยันตามเดิม สำนักงานฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้กรมเจ้าท่าซึ่งเป็นหน่วยงานอนุญาตเพื่อจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย และพร้อมกันนี้ สำนักงานฯ จะส่งรายงานฯ ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ และสรุปสาระสำคัญของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้คณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้ความเห็นประกอบ เพื่อกรมเจ้าท่าใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒

๔. ขั้นตอนการดำเนินการต่อไปของรายงานฉบับสมบูรณ์ที่บริษัทฯ ได้จัดทำและส่งกลับมายังสำนักงานฯ ภายหลังการประกาศยุติโครงการ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ และสำนักงานฯ ได้จัดรายงานดังกล่าวไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙(๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสันติ บุญประคับ)

เลขาธิการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๐๗

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๒